

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการไทย – อียู เฟล็กที ครั้งที่ 47
ประจำเดือนมีนาคม 2561

ในเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการไทย-อียู เฟล็กที ได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป รายละเอียด ดังนี้

วันที่	กิจกรรม
5 มีนาคม 2561	การประชุมกลุ่มย่อยเรื่องการดำเนินการไม้ไม่หวงห้ามบนที่ดินเอกชน และการประชุมกลุ่มย่อยเรื่องการควบคุมการนำเข้าไม้ เพื่อแก้ไขเอกสารตามมติที่ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับEFI เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อ่านข่าวเพิ่มเติม
7 มีนาคม 2561	Mr. Agus Setyarso ที่ปรึกษาอียู ขอหารือเรื่องความเชื่อมโยง FLEGT กับ NSW อ่านข่าวเพิ่มเติม
13 มีนาคม 2561	ส่งเอกสารดังรายการต่อไปนี้ ให้หัวหน้าทีม JEM ฝ่ายอียู <ol style="list-style-type: none"> 1. เอกสารการดำเนินการไม้ไม่หวงห้ามบนที่ดินเอกชน 2. เอกสารการควบคุมการนำเข้าไม้ 3. เอกสารคำอธิบายภาคผนวกการควบคุมการนำเข้าเคลื่อนที่ไม้ 4. เอกสารร่างภาคผนวกระบบรับประกับความต้องการของไม้ (TLAS)
19 มีนาคม 2561	การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า จากสหภาพยุโรป ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (JEM3) อ่านข่าวเพิ่มเติม
21-22 มีนาคม 2561	การประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (JEM3) อ่านข่าวเพิ่มเติม

การดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ดังนี้

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ครั้งที่ 47
ประจำเดือนมีนาคม 2561

ประเด็นสำคัญ	ความก้าวหน้า/ผลลัพธ์ที่ได้
ภาคผนวกขอบเขตผลิตภัณฑ์	ฝ่ายไทยรับทราบข้อเสนอแนะจากอียู และจะนำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมคณะทำงานฯ ต่อไป
ภาคผนวกนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย	แนวทางการพัฒนาร่างนิยามฯ
ภาคผนวกการควบคุมการนำเข้าเคลื่อนที่ไม้	เอกสารที่เกี่ยวข้องได้นำเข้าหารือในที่ประชุม JEM3 โดยทางอียูจะส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเอกสารดังกล่าวภายในเดือนเมษายนนี้
ภาคผนวกระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้	
ประเด็นการตรวจพิสูจน์ไม้ไม่หวงห้ามบนที่ดินเอกชน	
ประเด็นการควบคุมการนำเข้าไม้	